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                                      รายงานการประชุมสภา อบต.โพนงาม สมัยสามัญ สมัยที ่1  ประจ าปี 2564  ครั้งที่ 2  วันที ่15 กุมภาพันธ์  2564  
  

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2564  ครั้งที่ 2 
วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายถวิล   ช่วยรักษา ประธานสภา อบต. ถวิล   ช่วยรักษา  
2 นายสมถวิล  อินธิราช รองประธานสภา อบต. สมถวิล  อินธิราช  
3 นายค าไป่   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ค าไป่   เข็มอุทา  
4 นายทินกร   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ทินกร   เข็มอุทา  
5 นายศิวกร  กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ศิวกร  กุลภา  
6 นางค าพันธ์   มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ค าพันธ์   มุงธิสาร  
7 นางเถวียน  ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 เถวียน  ไชยโสดา  
8 นายทองสอน   อุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ทองสอน   อุ่นแก้ว  
9 นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  

10 นายอุทัย   ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 อุทัย   ศรีสมัย  
11 นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ถาวร  บุตรสุวรรณ์  
12 นางสาวสมพร  ทองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 สมพร  ทองเดช  
13 นายสมยงค์  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 สมยงค์  บุตรสุวรรณ์  
14 นายลอน  อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ลอน  อุดทุม  
15 นายอนันท์   ไชยตะวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 อนันท์   ไชยตะวงค์  
16 นายสมชาย  สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 สมชาย  สมิตร  
17 นางวิจิตตรา  ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 วิจิตตรา  ท้าวมะลิ  
18 นายพัฒนา    แก้วฝ่าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 พัฒนา    แก้วฝ่าย  
19 นายส่วน    เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ส่วน    เขียนจันทา  
20 นายค ารุ่ง   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ค ารุ่ง   บุตรสุวรรณ์  
21 นายโนระชัย   พวงใบดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 โนระชัย   พวงใบดี  
22 จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ  สมบูรณ์พร้อม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิละ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 -ลา-  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายปฏิพล  ประชุมสุข รองนายก  อบต.โพนงาม ปฏิพล  ประชุมสุข  
2 นายชานนท์  บงบุตร รองนายก  อบต.โพนงาม ชานนท์  บงบุตร  
3 นายเกษม  เพ็ชรเลิศ หัวหน้าส านักปลัด เกษม  เพ็ชรเลิศ  
4 นายประวิทย์  จันทสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประวิทย์  จันทสิทธิ์  
5 นายวินิจ  ก้อนแพง ผู้อ านวยการกองช่าง วินิจ  ก้อนแพง  
6 นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ผู้อ านวยการกองคลัง อาทิตยา  กิมเตียว  
7 นางศิริขวัญ  ใขค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศิริขวัญ  ใขค า  
8 นางสาวปิยพร  แก้วฝ่าย ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ปิยพร  แก้วฝ่าย  

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายถวิล  ช่วยรักษา  บัดนี้ได้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ประธานสภา ฯ ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม

โดยมีระเบียบวาระดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
ในระเบียบวาระที่ 1 นั้นเรื่องที่ 1 ขอแจ้งให้สมาชิกสภาทราบว่า นายพิละ ผ่องใส
ศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  ลา เนื่องจากเดินล าบาก นั่งนานไม่ได้  ส่วนเรื่องท่ี 
2 คือแจ้งการเสียชีวิตของราษฎร หมู่ที่ 4 คือ คุณพ่อพัฒนา  บุญชาญ ส าหรับ
ระเบียบวาระท่ี 1  ก็คงมีเพียงเท่านี้ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    การรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  

ครั้งที่ 1  วันที่  1 กุมภาพันธ์  2564   
(ประธานฯได้ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุม พอสมควรก่อนการลงมติ) 

ที่ประชุม   รับรอง  20    เสียง 
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    ไม่รับรอง -       เสียง 
    งดออกเสียง  1     เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

    3.1 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565  ประจ าปี 
    งบประมาณ 2564  ครั้งท่ี 1 
 

นางศิริขวัญ  ใขค า เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
   นักวิเคราะห์ ฯ  เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565  ประจ าปี

งบประมาณ 2564  ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ได้ท าการแก้ไข
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ในการ
นี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ได้มีนโยบายจะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือบริการชุมชนและสนองความต้องการของหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แต่โครงการที่มาจากความต้องการของ
ชุมชนบางโครงการปรากฎอยู่ในช่องปี 2563 และ ปี 2564 และเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 วรรคสิบแปด ,หมวด 4 ข้อ 21 ซึ่งข้อ 21 นั้น 
การแก้ไขแผนเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนีก้ารแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น
ต้องไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อผู้บริหารได้
เห็นชอบแผนพัฒนาที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่น 
อ าเภอ และจังหวัด ทราบด้วย ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าแผนมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
รวมทั้งเป็นการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาชนได้รับทราบ จึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565  ประจ าปีงบประมาณ 
2564  ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1  โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 เป็นต้น
ไป และขอแก้ไขในเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน ในหน้าสุดท้าย คือ หน้าที่ 4 มีการ
พิมพ์ตก ในเอกสารพิมพ์เป็นหน้าที่ 49 ขอแก้ไขเป็น หน้าที่ 7 

 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผน ที่เรียกว่าแก้ไข ก็ต้องดูค านิยามว่า แก้ไขหมายความ 
     เลขานุการสภา ฯ ว่าอย่างไร  การเพ่ิมเติมหมายความว่าอย่างไร และระเบียบข้อ 8 ก็ได้เพ่ิมข้อความ

ตามวรรคสองข้อ 21 เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแผนที่แก้ไขแล้วก็ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมแจ้งให้
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สภาทราบ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

นายถวิล ช่วยรักษา ในเรื่องของการแก้ไขแผนนั้น ทางเจ้าหน้าที่และเลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงระเบียบ  
   ประธานสภา ฯ  ข้อกฎหมายพอสังเขป มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามเพ่ิมเติม

หรือไม ่เมื่อไม่มีสมาชิกสภาซักถามก็เข้าสู่ระบียบวาระที่ 4 ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 4.1 ญัตติ  เรื่ องการขอนุ มัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2564 เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามมาประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มาได้ 
   ประธานสภา ฯ  มอบหมายบุคคลอ่ืนแทนหรือไม ่
 

จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม ถ้ามีการมอบอ านาจก็ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณคือเสนอผ่านเลขา 
    เลขานุการสภา ฯ สภาฯ มาเพ่ือเสนอไปยังประธานสภาฯทราบ และขอน าเรียนเพ่ิมเติมตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 56 ว่า ญัตติหรือค าแปรญัตติที่ถึงวาระการ
พิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่
ในที่ประชุม ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น 

  ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็
ได ้

  นอกจากนี้ขอน าเรียนชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม 
อันดับแรกขอชี้แจงพอสังเขปในส่วนที่มาของการจ่ายขาดเงินสะสม เบื้องต้นในการ
จ่ายขาดเงินสะสมนั้น วันที่จ่ายขาดก็มีหนังสือร้องทุกข์หรือประสานมาจาก
ชาวบ้านว่ามีความเดือดร้อนอยากให้น างบประมาณของท้องถิ่นมาด าเนินการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ดังนั้นผู้บริหารจึง
ได้สั่งการให้ปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน เลยมีบัญชาว่าให้น าเงินสะสมมาแก้ไขปัญหา จากนั้นกระผมใน
ฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง เพ่ือประชุมแบบบูรณาการกันว่าต้องท าอะไรอย่างไร 
จากนั้นก็ได้สั่งการว่าทุกส่วนราชการต้องด าเนินการอะไรบ้าง จากนั้นส านักปลัด
โดยหัวหน้าส านักปลัดต้องด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกิจการสภา เช่น 
ญัตติ ก็ต้องควบคุมสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าญัตติ  ท าการตรวจสอบแผนว่า
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โครงการที่จะบ าบัดทุกข์ บ ารุงให้พ่ีน้องประชาชนมีอยู่ในแผนตามระเบียบการเงิน
ฯ หรือไม่  และตรวจเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานเลขานุการสภาฯ 
เพ่ือให้ประธานสภาบรรจุญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ  ซึ่งการบรรจุ
ญัตติเข้าระเบียบวาระนั้นเป็นอ านาจของประธานสภา ฯ เมื่อกระบวนการนี้เสร็จ
สิ้นก็ได้สั่งการให้กองคลังรายงานสถานะการคลังให้ผู้บริหารและสภาท้องถิ่น
รับทราบ ว่าเงินสะสมจะสามารถจ่ายได้จ านวนเท่าใด  ถ้าไม่มีเอกสารนี้ก็ไม่
สามารถจะจ่ายขาดได้  เพราะผู้มีหน้าที่ในการรับรองยอดเงินคือ ผู้อ านวยการ  
กองคลัง  แม้ปลัดจะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ไม่สามารถรับรองยอดเงินได้  ก็ให้
ท่านดูเอกสารที่ได้รับว่ามีหรือไม่ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของกองช่างที่ต้องตรวจสอบ
แผนช่วยปลัดหรือนักวิเคราะห์อีกครั้ง ว่าโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมนั้นมีอยู่ใน
แผนหรือไม่  และอยู่ในช่องปีที่จะจ่ายขาดหรืออยู่ในปี 2564 ไม่ ถ้าไม่มีต้องท า
อย่างไร ถ้าไม่มีก็จะท าการแก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุงแผน ถ้าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยๆ
ก็เป็นอ านาจนายกฯ แล้วรายงานสภา ฯ รับทราบ ก็เหมือนที่รายงานในวาระที่ 3 
ถ้ามีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงก็เป็นอ านาจของประชาสังคมและคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนและให้สภาเห็นชอบ  ในส่วนของกองช่างก็ต้องพิจารณาดูว่าอยู่ใน
แผน หรือไม่ จะจ่ายขาดวงเงินเท่าใด จ านวนกี่โครงการ จากนั้นก็มาท าแบบ ปร.4 
,ปร.5 น าเสนอเพ่ือประกอบญัตติ  โดย ปร.4, ปร.5 รายละเอียดประกอบ แบบ
แปลนนั้นพร้อมการก าหนดราคา ซึ่งราคากลางก็ต้องเป็นปัจจุบันเพราะมีเงื่อนเวลา
ก าหนดในการใช้ราคากลางไว้  

  จากนั้นเมื่อเสร็จกระบวนการที่กล่าวมาทั้งหมดก็ต้องรวบรวมเอกสารเพ่ือ
เสนอผู้บริหาร ก็คือนายก จากนั้นนายกก็อนุมัติวงเงินที่จะจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว
ท าเป็นญัตติเสนอผ่านทางเลขานุการสภา ฯ จากนั้นเลขาสภาฯก็จะตรวจสอบ
เอกสารและเสนอประธานสภาฯ เพ่ือให้ประธานเป็นผู้บรรจุญัตติเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุม เพราะเป็นอ านาจประธานฯ ที่จะอนุญาต  

  อีกท้ังห้วงนี้เป็นห้วงของการเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ.  ,เทศบาล 
ซึ่งของเทศบาลนั้นได้รับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว และก าหนดเลือกตั้งในวันที่ 28 
มีนาคม 2564  ดังนั้นหากจะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมก็เป็นดุลพินิจของ
ผู้บริหารและสภาฯ ที่จะพิจารณา ในส่วนกระผมจะเสนอระเบียบในการจ่ายขาด
เงินสะสมดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 

  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ เป็นการ
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เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ขอน าเรียนชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 35 วรรคหนึ่ง ว่าการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวงทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีมีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามที่ระบุไว้ 

    เป็นการเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ 
ตามท่ีระบุไว้โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี้ 
หมายความว่าไม่ต้องท าเป็นงบประมาณรายจ่าย นั่นเอง 
 

นายถวิล ช่วยรักษา  ก็เป็นการชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเลขานุการสภา ฯ ในระหว่างรอ 
   ประธานสภา ฯ  ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมาชี้แจงญัตติที่เสนอ ก็มอบหมายให้รอง 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและชี้แจงแทน 
 

นายปฏิพล ประชุมสุข  เรียนประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
   รองนายก อบต.   นายปฏิพล ประชุมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ขอน าเสนอ 
    ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
                              ญัตติ 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดงบลงทุน จ านวน  27  รายการ ดังนี้ 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ า สายบ้านนายทอง อามาตย์ - บ้านนายรจนา 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน   139,900 บาท  
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     2. ขุดลอกหนองผักบั่ว บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน  
 483,000 บาท   
 3. ก่อสร้างรางระบายน้ า สายบ้านนางโอไตร - บ้านนายหนูนา  ศรีสมัย  
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน  253,900 บาท  
 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายบุญมา – นา 
นายสมพงษ์ (หนองพล่ า) บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน  483,300 บาท 

5. ก่อสร้างทางระบายน้ า สายบ้านนายส่วน  เขียนจันทา - วัดโพนสว่าง 
บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน  299,100 บาท 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายพัฒนา - ฟาร์ม
ตัวอย่าง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน  233,700 บาท 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุริยา - คลองส่งน้ า 
บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน  251,000 บาท 

8. ขุดลอกหนองเหมือดเมี่ยง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 จ านวนเงิน  483,000
บาท 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปร่อง - บ้านนางหนู
แดง  บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน  492,900 บาท 

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญจันทร์ - บ้านนาย
ศักดิ์สุริยา บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน  305,700 บาท 

11. ขุดลอกสายหนองหมากแซว บ้านดงสาร หมู่ที่  5   จ านวนเงิน  
478,000 บาท  

12. ก่อสร้างทางระบายน้ า สายบ้านนายปัญญา  มุงธิสาร – บ้าน      
นางพิศมัย  สุชัยสิทธิ์ บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน 493,000  บาท 

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองสอน – บ้าน   
นางกาทอน บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 จ านวนเงิน  294,400 บาท 

14. ก่อสร้างรางระบายน้ า สายกลางหมู่บ้าน บ้านนายทองมี – บ้าน  
นายวันทอง  หลวงศรี บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6  จ านวนเงิน  497,400 บาท  

15. ก่อสร้างทางระบายน้ า สายบ้านนายบุญเลียง  - หนองมะกุ้ม บ้าน 
ดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 จ านวนเงิน  445,700 บาท  

16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุริยัน  บุญชาญ - 
บ้านนายอริญญาชัย  บุตรสุวรรณ์    บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่  7   จ านวนเงิน  
494,200 บาท 

17. ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองผือ - หนองโดน บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7  
จ านวนเงิน  194,600 บาท 

18. ขุดลอกหนองหมากกุ้ม  บ้ านดงมะกุ้ม  หมู่ที่  7   จ านวนเงิน  
483,000 บาท 
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19. ก่อสร้างรางระบายน้ า สายบ้านนายประมวล - บ้านนายไพจิตร บ้าน
เกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 จ านวนเงิน  164,500 บาท 

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัญญา – บ้าน      
นายสุรพล บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10จ านวนเงิน  491,300 บาท  

21. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่   จ านวนเงิน  
4,040,200 บาท  

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน - ป่าช้า 
บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11  จ านวนเงิน  495,500 บาท 

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัยวัฒน์ – บ้าน     
นางพิศมัย บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11  จ านวนเงิน  241,800 บาท  

24. ก่อสร้างทางระบายน้ าสายบ้านนายศรีใคร - บ้านนายบัวลา ผ่องใสศรี 
บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11  จ านวนเงิน  483,100 บาท 

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง  ใขค า – บ้าน  
นางสุภา  บุตรสุวรรณ์ บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12  จ านวนเงิน 480,500 บาท 

26. ก่อสร้างรางระบายน้ า สายบ้านนางกัลยา - บ้านนายบุญมี บ้านเสาวัด 
หมู่ที่ 12 จ านวนเงิน 459,000 บาท 

27. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านดงเสียว – บ้าน  
ครูเล้ง บุษภา บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13  จ านวนเงิน  494,200 บาท 

   งบประมาณรวมทั้งสิ้น   14,155,900  (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้า 
   ร้อยบาทถ้วน) 

ดังรายละเอียดตามประมาณการแนบท้ายญัตตินี้ 
           หลักการ 

เพ่ือเป็นการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4)       พ.ศ. 
2561 ข้อ 89  ดังนั้นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึงขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมเพ่ือบริการชุมชนและสังคม หรือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  

      เหตุผล 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามได้รับแจ้งจากประชาคม

หมู่บ้านให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ านาจหน้าที่
และแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการนั้นจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก อีกทั้งข้อจ ากัดของงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่มีจ านวนไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องน าเงินสะสมมาใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
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  เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นนายกงองค์
การบริหารส่วนต าบลโพนงาม จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จ านวน  27 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  14,155,900.00  บาท  
(สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามแนบท้าย
ญัตตินี้ 
 

นายถวิล ช่วยรักษา  ทางรองนายกองค์การบริหารส่วต าบลก็ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมแล้ว ในส่วนของ 
  ประธานสภา ฯ   การรับหรือไม่รับญัตติก็ขอให้ที่ประชุมสภาได้อภิปรายหรือซักถามเก่ียวกับข้อมูล 

ที่ทางผู้บริหารเสนอ ท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินก็ขอให้ยกมือและลุกขึ้น
รายงานตัวเพ่ือขออภิปรายได้  ขอให้สังเกตุ ตามที่เอกสารที่เสนอมา โครงการของ
บ้านดงมะกุ้ม โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าสายบ้านนายบุญเรียง – หนองมะกุ้ม 
บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 งบประมาณ 445,700 บาท อยู่ในแผนปี 2565 หน้าที่ 
10 แล้วท าไมมาบรรจุในญัตติ เพราะว่าการจ่ายขาดเงินสะสมก็ต้องใช้เฉพาะปีนั้น 
ในระบุว่าอยู่ในแผนปี 2565 ขอให้ตรวจสอบในแผนด้วยว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
ถ้าถูกต้องก็ไม่เป็นไร ต้องตรวจสอบให้แน่ชัด มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปราย    
เชิญครับ 
 

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี เรียนท่านปรานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเพ่ือสมาชิกทุกท่าน  
   ส.อบต. หมู่ที่ 10 กระผมนายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ก่อนจะถึงขั้นการรับ

ญัตติ กระผมขอซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นดังนี้ 
1. สอบถามท่านปลัดซึ่งเป็นเลขาสภาฯ ด้วย ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม ในครั้งนี้ งบประมาณ 14,155,900 บาท คือวันนี้จะเป็นการรับญัตติ 
พิจารณาและอนุมัติ ในวันเดียวนั้นเป็นการสมควรหรือไม่ ถูกต้องตามระเบียบ
หรือไม ่

 

จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงระเบียบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 
    เลขานุการสภา ฯ  14,155,900 บาท ในการพิจารณาในวันเดียวนั้นสมควร ถูกกาลเทศะหรือไม่นั้น 

ไม่มีระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารและสภาฯ ค าว่า
ผู้บริหารหมายถึงการที่จะขออนุมัติต่อสภา ในการจ่ายขาดเงินสะสมนั้นต้องมีการ
วางแผนและเตรียมการไว้เป็นอย่างดี  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ทุกๆส่วน ปัจจัยต่างๆ ดุลพินิจของสภาท้องถิ่นที่ต้องดูว่าเหมาะสม พิจารณาโดย
ละเอียด รอบคอบ เพราะมีทั้งหมด 27 โครงการ และในการพิจารณานั้นต้อง
พิจารณาเป็นรายโครงการไป เช่น โครงการที่ 1 ต้องพิจารณาว่ามีในแผนหรือไม่ก็
ต้องมาตรวจสอบดู ว่ามีหรือไม่ ถ้าไม่มีในแผนได้ท าการแก้ไขหรือยัง และ
ขบวนการแก้ไขนั้นชอบหรือไม่  เห็นชอบและประกาศใช้วันนี้สามารถด าเนินการ
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ทันทีได้หรือไม่  ก็ต้องหาผู้มารับรอง อย่างโครงการที่ 1 เรื่องก่อสร้างรางระบาย
น้ า  อยู่ในแผนหรือไม่ อยู่ในปีใด ,แบบ ปร.4,ปร.5 มีหรือไม่ ,รายละเอียดแบบ
แปลนมีหรือไม่ แล้วผู้อ านวยการกองคลังก็ยังไม่แถลงสถานะทางการเงินการคลัง 
แล้วจะเอาจ านวนเงินมาจากที่ใดมาจ่ายขาดเงินสะสม  ได้กันเงินตามระเบียบ
หรือไม่ มีหนังสือสั่งการที่สั่งซ้ ามาอีกหรือไม่ แบบ ปร.4, ปร.5 ก็มีความส าคัญ 
การก าหนดราคากลางที่มีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีกมากมาย  ซึ่งทางสภาฯ ก็คง
จะรับทราบว่ามีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง 

 

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ขอขอบคุณส าหรับชี้แจงประเด็นแรก ต่อไปประเด็นที่ 2 ขอสอบถามหัวหน้าส านัก 
   ส.อบต. หมู่ที่ 10 ปลัดซึ่งเป็นเจ้าของต้นเรื่องในการท าเอกสารและส่งให้สมาชิกทุกท่านดู อยากถาม 
 ว่าเอกสารนั้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วใช่หรือไม่ 
 

นายเกษม เพ็ชรเลิศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดองค์การ 
 หัวหน้าส านักปลัด  บริหารส่วนต าบลโพนงาม หัวหน้าส่วนราชการที่เคารพ กระผม นายเกษม     

เพ็ชรเลิศ หัวหน้าส านักปลัด ในฐานะที่ทางท่านเลขาได้มอบหมายให้รับผิดชอบ
งานกิจการสภา ก็ขอน าเรียนต่อสภาแห่งนี้ว่าการที่สภาฯ ได้บรรจุญัตติเป็น
ระเบียบวาระ แล้วมีการเรียกประชุมสภาแล้วนั้น ก็ถือว่าทางฝ่ายเลขาได้น าเสนอ
ญัตติของผู้บริหารต่อประธานสภา พร้อมรายละเอียดประกอบ และก็ประธานสภา
ได้พิจารณาญัตติพร้อมเอกสารประกอบแล้ว แล้วท่านประธานสภาก็ได้สั่งการให้
ทางฝ่ายเลขาได้บรรจุในวาระและได้ท าการประชุมในวันนี้แล้ว โดยในส่วนเอกสาร
ที่ทางท่านประธานสภา ได้ให้ฝ่ายเลขาได้น ามาเพ่ิมเติม ก็ประกอบด้วย เอกสาร
แสดงสถานะทางการเงินการคลัง และให้เจ้าหน้าที่แผนน าเอกสารมาประกอบ
เรียบร้อยแล้ว  จึงได้น าเอกสารประกอบญัตติเสนอต่อที่ประชุมสภาได้พิจารณา
แล้วครับ  ก็ขออนุญาตน าเรียนว่าถ้าเอกสารหลักฐานใดที่น าเสนอต่อสภาฯ ไม่ครบ 
ทางฝ่ายเลขานุการสภา และประธานสภา ก็คงไม่อนุญาตให้เสนอเข้าสู่ระเบียบ
วาระ จนกว่าเอกสารจะครบถ้วน ก็ขอน าเรียนต่อท่ีประชุมเท่านี้ครับ 

 

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ขออนุญาตท่านประธานครับ ขอให้เพ่ือนสมาชิกเปิดย้อนดูแบบเสนอญัตติ ที่ลง 
    ส.อบต. หมู่ที่ 10 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ หน้าที่ 2 ซึ่งมีบันทึกเสนอของนางสาวปิยพร แก้วฝ่าย เป็นผู้

เสนอเพ่ือให้เลขานุการสภาลงญัตติในวาระการประชุม แต่ดูแล้วตรงบันทึกเสนอ
นั้นไม่ถูกต้องโดยมีผู้ลงนามก็มี นายพนม  บุญชาญ ,นายเกษม เพชรเลิศ,ที่อยู่หน้า
เดียวกัน ส่วนหน้าถัดมาก็มีนางสาวเพ็ญแขและท่านปลัด มาถึงประธานสภา ซึ่ง
ตรงบันทึกเสนอนี้ จ านวนเงินและจ านวนโครงการไม่ตรงกันแล้วท่านบรรจุญัตตินี้
ลงในวาระการประชุมได้อย่างไร ท่านได้ท าการตรวจสอบหรือไม่ 

 

นายถวิล ช่วยรักษา ก็คิดว่าท่านเลขาสภาได้ตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระผมก็ไม่ได้ 
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  ประธานสภา ฯ ตรวจสอบทุกตัวอักษร เข้าใจว่าทางฝ่ายเลขาและผู้ช่วยเลขาได้ตรวจสอบอย่าง
ละเอียดเรียบร้อยแล้ว กระผมก็ได้ตรวจสอบอย่างคร่าวๆ เพราะว่าก็มีเลขาแล้ว 
ส่วนท่านเลขาก็มีผู้ช่วย ซึ่งรายละเอียดก็จะเห็นว่า เป็น 34 โครงการ เป็นเงิน
9,900,000 บาท แต่รายละเอียดข้างบนนั้นก็ เป็น 27 โครงการ เป็น 
14,000,000 บาท แล้วการที่บรรจุเข้าวาระก็ ตามญัตติที่นายกฯ เสนอมา 
ส่วนตัวอักษรที่เสนอมาอาจจะคลาดเคลื่อน เหตุที่จ่ายขาดเงินสะสมก็เป็น 27 
โครงการ เป็นเงินประมาณ 14,000,000 บาท  

 

นายเกษม เพ็ชรเลิศ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ช่วยดู และขอยอมรับในความผิดพลาดของ 
 หัวหน้าส านักปลัด  เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์ ขออนุญาตน าเรียนว่าหลักการส าคัญให้ดูว่าท่านนายกขอเสนอ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจ านวนกี่โครงการ เป็นงบประมาณเท่าใด ท่านก็ได้ทราบ
แล้วว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามได้ยื่นญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมทั้งสิ้น 27 โครงการ เป็นเงิน 14,155,900 บาท ในส่วนที่ท่านสมาชิกได้
ซักถามกรณีการพิมพ์ข้อความผิด เป็นความผิดพลาดของงานธุรการซึ่งมันไม่ใช่
สาระส าคัญ ตั้งแต่ต้นที่เริ่มตั้งแต่ท่านนายก แต่เป็นความผิดพลาดในขั้นตอนของ
งานสารบรรณซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเสนอประธานสภาฯให้พิจารณา ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวนี้ก็สามารถขออนุญาตแก้ไขได้ จาก 34 โครงการ เป็น 27 โครงการ และ
เป็นจ านวนเงิน 14,155,900 บาท 

 

จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม ก็ขอน้อมรับความผิดพลาดนี้ไว้ และขอให้พิจารณาดูยอดท่ีสรุปในญัตติก็ถูกต้อง 
     เลขานุการสภา ฯ ตรงกันอยู่ ซึ่งก่อนจะมาถึงกระผมก็ผ่านการตรวจมาแล้ว 3-4  คน ก็ยังผิดพลาด 

ก็จะได้เป็นแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

นายถวิล ช่วยรักษา ก็ยอมรับในความผิดพลาด ซึ่งผู้ช่วยคือนางสาวปิยพร แก้วฝ่าย นั้นงานเยอะและ 
   ประธานสภา ฯ เป็นงานเร่งด่วน บางครั้งก็ผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัย ซึ่งญัตตินี้ยังขาดเอกสาร

คือรายงานสถานะทางการเงินการคลัง มิทราบว่าทางกองคลังได้น าเอกสารมา
ประกอบการพิจารณาด้วยหรือไม่ ต้องน าเอกสารมาก่อนแล้วค่อยท าการชี้แจง 

 

นางสาวอาทิตยา กิมเตียว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด ,รองนายก อบต. หัวหน้าส่วน 
   ผู้อ านวยการกองคลัง  ราชการทุกท่าน กองคลังขอชี้แจงว่า ณ วันที่ด าเนินการแบบเสนอญัตติ คือวันที่ 8 

กุมภาพันธ์  2564 ทางคลังยังไม่มีการรายงานหรือรับรองยอดเงินสะสมไป  ซึ่ง
ครั้งแรกท่านนายกได้มีหนังสือสอบถามมาเมื่อเดือนธันวาคม โดยการรายงานครั้ง
นั้นยังไม่ได้รวมยอดเงินสะสมที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เพราะยังไม่
ผ่านการรับรองจากคลังว่ายอดคงเหลือจริงเท่าใด และในวันที่ 11 ช่วงเช้า ก็ได้รับ
แจ้งจากนักตรวจสอบภายในว่าท่านนายกฯ ให้รายงานยอดเงินสะสมด้วยวาจา 
ทางคลังก็ได้จัดท ารายงานและได้เสนอแฟ้มผ่านทางท่านปลัดไปแล้ว ณ วันนั้น 
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และได้เสนอแฟ้มที่โต๊ะท่านนายก ฯ เหลือท่านนายกฯ ยังไม่ได้ลงนาม  ก็ได้ถ่าย
เอกสารไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เสนอต่อสภา ซึ่งยอดที่คลังรับรอง ที่จริงแล้วยอดที่ทาง
ผู้บริหารอาจจะดูจากงบการเงินแล้วเห็นว่า  เหลือ 59,649,417.66 บาท ที่จริง
แล้วไม่ใช่จ านวนที่ใช้ได้  เพราะโดยระบบ E-laas จะมีการปรับปรุงระบบจ านวน  
1,720,776.50 บาท และจะรวมค่าเสื่อมราคาสะสม เพราะเป็นระบบบัญชี
ภาครัฐใหม่  14,762,299.70 บาท และต้องหักยอดที่ท าสัญญาจ่ายขาดเงิน
สะสมในปี 2562 จ านวน 2 โครงการ คือโครงการโพนงาม-ดงมะกุ้ม ประมาณ
แปดล้านสี่แสนกว่าบาท ( ≈8,400,000)  และโครงการของบ้านดงเสียว 
ประมาณ 1,220,000 บาท รวมเป็นยอด 4,159,666.16 บาท  และเป็นยอด
ก่อหนี้ผูกพันของปี 2563  จ านวน 9,624,930   บาท รวมทั้งโครงการประปา
ที่ให้ทางคลังประกาศแผนในระบบและท าการกันเงินในระบบ E-laas ไว้แล้ว  ซึ่ง
ตามระเบียบการเงินฯ ข้อ 89 กรณีที่ไม่ได้ด าเนินการภายในหนึ่งปี  หมายถึง
ปีงบประมาณ ก็ถือว่างบประมาณนั้นเป็นอันตกไป แต่ว่าทางคลังก็ไม่อาจถือ
วิสาสะในการปลดประกาศถ้าหากไม่ได้รับค าสั่งจากทางผู้บริหารหรือนายก อบต. 
ก็ยังคงยอดนี้ไว้ อีกทั้งก็ยังลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ยังรวมอยู่ในเงินสะสมไม่
สามารถจ่ ายได้  จ านวน 13,487.26 บาท  รวมยอดที่ หักแล้ วทั้ งสิ้ น  
37,874,759.02  บาท ก็จะเหลือเงิน สะสม 21,774,658.04  บาท ซึ่งตาม
ระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ต้องกันเงินเป็นรายจ่ายด้านบุคลากร ซึ่งที่
จริงแล้วรายการนี้ต้องรวมยอดของสมาชิก อบต.เข้าไปด้วยแต่คลังยังไม่ได้รวมเข้า
ไป โดยจ่ายเดือนละ 1,200,000 บาท รวม 3 เดือน เป็นเงิน  3,600,000 
บาท ,กันเงินส ารองกรณีสาธารณภัยจ านวนร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น คือ 5,110,000 บาท รวมเป็นยอดที่หัก คือ 8,410,000 บาท   
คงเป็นยอดที่สามารถจ่ายได้  ณ  วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 โดยต้องหักส ารอง
จ่ายตามระเบียบแล้ว จะเหลืองบประมาณ จ านวน 13,064,658.04  บาท ซึ่ง
จะขัดกับญัตติที่ยื่นขออนุมัติจ่าย 14,155,900  บาท ในการนี้ขอให้ทางสภา
พิจารณาด้วย จ านวนที่คลังเสนอนั้นได้ค านึงถึงสถานะทางการคลัง ความมั่นคง
ของสถานะทางการคลังของ อบต.ในอนาคตด้วย  และขอฝากในเรื่องของการ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เห็นควรพิจารณางบประมาณก่อนการพิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสม ซึ่งงบประมาณของ อบต.โพนงาม ณ ขณะนี้ เหลือเงินที่จะ
ด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งโครงการและรายจ่ายประจ าเป็นเงินทั้ งหมด 
4,711,448 บาท อยากให้พิจารณางบประมาณก่อนที่จะพิจารณาเงินสะสมด้วย 

 

นายถวิล ช่วยรักษา ในเรื่องของสถานะทางการเงินการคลัง ทางผู้อ านวยการกองคลังก็ได้ชี้แจงรายการ 
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   ประธานสภา ฯ  ไปแล้ว แต่ยังไม่น าเสนอเอกสารให้ทางสภาใช้ประกอบพิจารณา มิทราบว่ามี
สมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้ามีก็ขอให้อภิปรายได้ 

 

นายอัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี มีข้อสงสัยในประเด็นที่ 3 คือ รายการประชุมประชาคมหมู่บ้านคือเอกสารที่ส าคัญ 
    ส.อบต. หมู่ที่ 10  ที่สุดที่แสดงถึงปัญหาและความเดือดร้อนของหมู่บ้าน จึงอยากจะขอให้สมาชิก  

ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมประชาคมของหมู่บ้านท่านว่าเนื้อหาสาระ 
ระเบียบการประชุมถูกต้องหรือไม่  ท่านได้ตรวจสอบหรือไม่ บางหมู่บ้านไม่มี      
ผู้เสนอ ระเบียบวาระการประชุมต้องชัดเจน คือมีผู้เสนอ และทางที่ดีก็ต้องมี       
ผู้รับรองและมีมติ ขอให้สมาชิกพิจารณาด้วย 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ก็อยู่ที่ทุกท่านว่าจะรับพิจารณาหรือไม่ ก็ให้ท่านตรวจสอบละเอียดให้ดี หากท่าน 
  ประธานสภา ฯ รับไปแล้วก็ต้องได้พิจารณา  ที่เคยพบมาก็ยังไม่มีหมู่บ้านใดที่เขียนรายงานการ

ประชุมได้อย่างถูกต้องอย่างที่งานธุรการของเราด าเนินการ การประชุม การบันทึก 
ชาวบ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านก็ยังไม่ได้เรียนรู้ถึงรายละเอียดเรื่องนี้ ทั้งนี้ก็
เป็นสิทธิของทุกท่านที่จะพิจารณา เช่น หมู่ที่ 3 ที่ผู้ใหญ่บ้านเขียนว่าที่ประชุมมี
ความเห็นชอบและรับทราบและถือปฏิบัติ ก็อย่างที่นายอัษฎาวุฒิกล่าว คือไม่มีผู้
อภิปรายไม่มีผู้รับรอง เช่นกับการประชุมของเรา ก็อยู่ที่ดุลพินิจท่านว่าจะต้อง
ถูกต้องทุกอย่างหรือไม่ สมควรหรือไม่ 

 

จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม เมื่อได้ฟังการรายงานที่ ผู้อ านวยการกองคลังเสนอก็ตกใจที่ว่ารายงานสถานะ 
     เลขานุการสภา ฯ  การเงินการคลังไม่สอดคล้องกัน  ซึ่งแบบนี้จะสอดคล้องกับหนังสือหารือของ สตง.

ที่ว่าสถานะการคลังติดลบก็ไม่สามารถด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้ แต่กระผม
จะขอสอบถามทางการคลังว่าเราสามารถจ่ายได้หรือไม่และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

 

นางสาวอาทิตยา กิมเตียว เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด ,รองนายก อบต. หัวหน้าส่วน 
  ผู้อ านวยการกองคลัง ราชการทุกท่านถ้าถามเป็นแนวทางก็ตามที่ชี้แจง  ยอดเงินที่สามารถจ่ายได้จริงคือ 

จ านวนสิบสามล้านกว่าๆ(≈ 13,000,000  บาท) แต่ท าโครงการมา สิบสี่ล้าน 
(≈14,000,000  บาท) แต่ก็ให้แนวทางคือ เงินงบประมาณของ อบต. เหลืออยู่ที่ 
4,700,000 บาท ที่ยังไม่ด าเนินการใดๆ แต่ก็รวมรายจ่ายประจ าไป แต่เงิน
จัดสรรตาม พรบ.แผนฯที่จะโอนเข้าในเดือนมกราคม 2564 แต่ยังไม่โอนเข้ามา 
คาดว่าจะโอนเข้าเดือนนี้  ในแต่ละครั้ งที่ โอนก็ประมาณ 1,000,000 – 
2,000,000 บาท นั้นหมายความว่า งบประมาณที่จะมาเพ่ิมจากยอดนี้ก็
ประมาณ 5,000,000 - 6,000,000 บาท ถ้าถามแนวทางก็เสนอว่าให้
พิจารณาเงินงบประมาณก่อนเงินสะสม  

 

จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม ด้วยความเป็นห่วงว่าถ้ารายงานสถานะการเงินการคลังแล้วติดลบก็เป็นเรื่อง 
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     เลขานุการสภา ฯ อันตราย และมันไม่สอดคล้องกับโครงการซึ่ง สตง.ก็เคยตรวจสอบมาแล้ว 
 

นายถวิล ช่วยรักษา เอกสารรายงานสถานะทางการเงินจะได้น ามาประกอบการพิจารณาในวันนี้หรือไม่ 
  ประธานสภา ฯ 
 

 
 
นางสาวอาทิตยา กิมเตียว เรียนท่านประธานสภาทราบว่าเอกสารได้ถ่ายเอกสารมาแล้ว แต่ว่าท่านนายก  
  ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ยังไม่ลงนามรับรอง ที่ยังไม่แจกก็เกรงว่าทางสภาจะท้วงว่า เป็นเอกสารที่ยัง

ไม่สมบูรณ ์
 

นายถวิล ช่วยรักษา ก็ต้องรอนายกลงนามก่อน ระหว่างที่รอเอกสารจากทางกองคลังประกอบกับอีก  
  ประธานสภา ฯ  20 นาทีก็จะ 12.00 น.  ก็ขอพักการประชุมไว้ก่อนและนัดประชุดอีกครั้งในเวลา 

13.30 น. 
 (พักการประชุม) 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
นายถวิล  ช่วยรักษา ต่อจากการประชุมเมื่อเช้า ที่ยังขาดรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้จาก 
  ประธานสภา ฯ กองคลัง ตอนนี้ได้เอกสารมาแล้ว ตามที่ทุกท่านได้รับไปนั้น ก็ให้ตรวจดูเอกสาร

ด้วย จากการรายงานยอดเงินสะสมและจ านวนเงินที่จะอนุมัติยังขาดไปอยู่ 1 ล้าน
กว่าบาท และก่อนที่จะมีการขอมติมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามข้อสงสัยอีก
หรือไม่  ถ้ามีก็ซักถามได้ เพราะว่าเราได้อภิปรายตั้งแต่ตอนเช้าพอสมควรแล้ว ถ้า
ไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตติที่ คณะผู้บริหารยื่นเข้ามาให้
พิจารณาทั้งหมด 27 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,155,900 บาท ถ้าไม่มีท่านใด
จะขออภิปรายผมจะขอมติว่าท่านจะรับหรือไม่รับญัตติ  ท่านใดรับญัตติตามที่คณะ
ผู้บริหารเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2564 จ านวน 27 โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 14,155,900 บาท ให้ยกมือ 

 

มติที่ประชุม รับญัตติ   - เสียง 
 ไม่รับญัตติ 18 เสียง 
 งดออกเสียง  3 เสียง  

(นายถวิล  ช่วยรักษา ,นายสมถวิล  อินธิราช ,นายนายค าไป่  เข็มอุทา) 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา อยู่ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา มีท่านใดจะเสนอเรื่องพิจารณา 
   ประธานสภา ฯ หรือไม่  
 

นางเถวียน  ไชยโสดา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางเถวียน 
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  ส.อบต. หมู่ที่ 11 ไชยโสดา  สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 อยากสอบถามโครงการขยายเขตประปา      หมู่
ที่ 5 ที่ขยายไปแล้วที่มีท่อเหล็ก ทีนี้ท่อที่ขุดขึ้นมามันเป็นงบประมาณของ อบต.
หรือไม ่มันก็นานมากแล้ว จ าไม่ได้ค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ผอ.กองคลัง เป็นงบประมาณของอบต.หรือไม่ครับ 
  ประธานสภา ฯ 
 

 
 
นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ขออนุญาตน าเรียนต่อท่ีประชุมดังนี้นะคะ คือตัวท่อจะเป็นงบประมาณของอบต. 
  ผู้อ านวยการกองคลัง ไม่นั้นเราจะไม่สามารถน าไปเปลี่ยนได้  ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ารับโอนมาเป็นของอบต.หรือ

ว่าก่อสร้างเอง แต่ตัวท่อเป็นสมบัติของ อบต. เพราะว่าทางกองช่างส่งเรื่องมาให้ท า
การจ าหน่ายท่อ  แต่ว่าบันทึกได้ลงวันที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม แล้วเพ่ิงเอาเอกสารมา
ส่งต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เอง  ซึ่งมีระยะเวลาห่างกัน ก็ได้สอบถามไปทางกองช่างว่า
ท าไมระยะทางไม่สอดคล้องกัน  แต่ว่าก าลังน าเข้าขบวนการจ าหน่าย เพราะว่า
ทรัพย์สินของ อบต. มีหลายรายการจะต้องท าการจ าหน่ายออกพร้อมกัน ก็ต้อง
แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาท่อ เพราะว่ามีท่อที่ช ารุดและเป็นสนิมค่ะ    
ขอบคุณค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา แล้วตอนนี้ท่ออยู่ที่ไหนครับ 
  ประธานสภา ฯ 
 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ขออนุญาตค่ะ ในส่วนนั้นจะเป็นคณะกรรมการที่ลงไปตรวจสอบ ยังไงก็จะหา 
  ผู้อ านวยการกองคลัง ค าตอบมาให้ ว่าตัวท่ออยู่ที่ไหน เพราะว่าทางคลังจะได้รับแค่เอกสารมา ตอนนี้

ก าลังแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง และก าลังสอบถามราคาซื้ออยู่ค่ะ 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา ท่อมีทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ตามเอกสารที่ทางกองช่างส่งมาประมาณ 80 กว่าท่อค่ะ 
   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา อยากถามทางกองช่างว่าจะน าหลักฐานมาให้ดูวันไหน แล้วตอนนี้ท่ออยู่ที่ไหน 
  ประธานสภา ฯ อยากให้น าหลักฐานมาให้ดูก่อนที่จะท าการจ าหน่าย 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา ขออนุญาตสอบถามอีกเรื่องค่ะ คือการจ้างเหมาของพนักงาน รู้สึกจะเยอะเกินไป 
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 แล้ว อบต.มีอาคารท างานอยู่หลังเดียว เพราะว่าไม่มีที่นั่ง พอสร้างขึ้นมาใหม่ก็ไม่มี

ที่นั่งอีกเหมือนเดิม เพราะว่าอบต.เรามีลูกจ้างเหมาเยอะเกินไป อาจจะซ้ าต าแหน่ง 
ดังนั้นจึงอยากให้ส านักปลัดช่วยชี้แจงแต่ละต าแหน่งด้วยค่ะ ลูกจ้างที่เข้ามาใหม ่
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นายถวิล  ช่วยรักษา ให้ชี้แจงในแต่ละส่วนเลยนะครับ เชิญหัวหน้าส านักปลัด พอจะชี้แจงได้ไหมครับ 
  ประธานสภา ฯ 
 

นายเกษม  เพ็ชรเลิศ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้า 
  หัวหน้าส านักปลัด ส่วนราชการ ส านักปลัดได้รับพนักงานจ้างเหมาทดแทนพนักงานจ้างภารกิจ

ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข มาช่วยงานสปสช. และจ้างเหมามา
ช่วยงานนักทรัพยากรบุคคล ก็ได้จ้างมาล่าสุด ซึ่งแต่เดิมจะมีพนักงานจ้างเหมาอยู่
แล้ว 4 ราย คือ 1)แม่บ้านที่อยู่กับเรามานานแล้ว 2)ลุงวิเชียร ดีระดา ผู้ดูแลสถานี
สูบน้ าบ้านท่าแร่ 3)นางสาวนฤนาถ นิสวัน ช่วยงานนักวิเคราะห์ฯ 4)นายชูสง่า 
ทัศนาสา เป็นคนขับรถยนต์ส่วนกลางคันเก่า และที่เพ่ิมมาอีก 2 ราย รวมแล้ว
ส านักปลัดมีพนักงานจ้างเหมาบริการทั้งหมด 6 ราย ส่วนการจ้างพนักงาน ซึ่งจะ
เป็นการจ้างตามแผนอัตราก าลัง เป็นการจ้างตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
ทางจังหวัดเห็นชอบแล้ว คือคนงานทั่วไป 3 ต าแหน่ง และคนสวน 3 ต าแหน่ง ทีนี้
จะเป็นคนงานทั่วไปประจ าที่ส านักงาน 2 ราย จะออกไปอยู่หนองโนนต่าย 1 ราย 
และคนสวนจะออกไปที่หนองโนต่ายทั้ง 3 ราย รวมไปประจ าที่หนองโนนต่าย 4 
ราย จะเห็นได้ว่าไม่มีต าแหน่งที่ซ้ าซ้อนครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา มาใหม่ 2 ราย คือ ช่วยงาน สปสช. และช่วยงานนักทรัพยากรบุคคลนะครับ 
   ประธานสภา ฯ ต่อไปกองคลังครับ 
 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุม ส าหรับกองคลังจ้างเหมาบริการไม่ได้เพ่ิมขึ้น  
  ผู้อ านวยการกองคลัง เพราะว่ายังเป็นอัตราเดิมอยู่ 2 ราย คนแรกก็คือนางสาวดาราวดี บุญชาญ จะ

ช่วยงานธุรการ คนที่สอง คือนางสาววราพร  บุญชาญ จะช่วยงานจัดเก็บรายได้
ส ารวจภาคสนาม และที่ได้เพ่ิมมาคือคนงานทั่วไป ตามแผนอัตราก าลัง จะช่วยงาน
จัดเก็บรายได้ แผนที่ภาษี งานตอนนี้จะเป็น ภดส.3, ภดส.7 ของต าบลโพนงาม 
ทั้งหมด 4,300 กว่าราย ซึ่งก็ยังไม่แล้วเสร็จ ประชากรของเราค่อนข้างเยอะ และ
พ้ืนที่ค่อนข้างกว้าง ทั้งหมด 81 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถามว่าอัตราก าลังเพียงแค่นี้ ไม่
เพียงพอต่องาน แต่ก็มาท านอกเวลางาน ไม่ได้ท าเฉพาะในเวลางานค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา เข้าใจนะท่านเถวียน ที่เพ่ิมก็ตามแผนอัตราก าลังนะครับ 
  ประธานสภา ฯ 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท าไมตกเยอะค่ะ อย่างของดิฉันหายไป 4 – 5 แผ่น 
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ขออนุญาตนะคะ คือ ภดส.3 ที่แจ้งไปเพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีตรวจสอบ 
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    ผู้อ านวยการกองคลัง ข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาจากกรมที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะตกหล่นจากที่
นั่น ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องให้มาแจ้งที่เรา แล้วจะได้แจ้งไปที่กรมที่ดินเพ่ือให้
ข้อมูลตรงกัน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการจัดเก็บรายได้ของ ภดส.7 การประเมิน
ภาษี แต่หากท่านมีที่ดินเป็นเกษตรกรรม ตัวนั้นไม่ต้องกังวลเพราะเขายกเว้น 3 ปี 
ไม่ให้เสียภาษี ขอบคุณค่ะ  

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ท่านยังสงสัยอีกไหมท่านเถวียน ต่อไปกองช่าง มีพนักงานจ้างเหมาเพ่ิมมาอีกไหม 
  ประธานสภา ฯ  
 

นายวินิจ  ก้อนแพง ส าหรับกองช่างไม่มีมาเพ่ิมครับ มีแค่มาแทนต าแหน่งเดิมครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา ต่อไปกองการศึกษา ผอ.กองการศึกษาไม่เข้า ผอ.กองคลังชี้แจงแทนด้วยครับ 
  ประธานสภา ฯ 
 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ขออนุญาตน าเรียนแทนผอ.กองการศึกษานะคะ ในส่วนของกองการศึกษาท่ีมีมา 
    ผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ิมก็คือตามแผนอัตราก าลัง 3 ต าแหน่ง คือ คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

และผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จะมีต าแหน่งละ 1 ราย ซึ่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
และผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาก็จะมาช่วยงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม แล้วคนงาน
ทั่วไปก็จะช่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในกองการศึกษาค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ยังสงสัยอีกไหมท่านเถวียน  ต่อไปจะสอบถามผอ.กองช่างเรื่องโครงการเปลี่ยนท่อ 
  ประธานสภา ฯ ประปาของหมู่ที่ 5 ท่อที่ขุดขึ้นมามันเป็นท่อเหล็ก ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอบต. 

ประมาณ 80 กว่าท่อน เอาไปเก็บไว้ที่ไหน  
 

นายวินิจ  ก้อนแพง เอาไว้ตรงที่เลยประปาออกมา ตรงที่ของรองประธานสภา ว่าจะจ้างรถมาขน ทีนี้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง รถมันเข้าไม่ได้ก็เลยเก็บไว้ตรงนั้นก่อน และตอนนี้ท าบันทึกเพ่ือจ าหน่ายออกแล้ว 

เพราะว่ามันใช้ไม่ได้ ที่เอาขึ้นมาก็ได้จ้างรถแม็คโครเอาขึ้นมาให้ ก็จะเอาตัวที่ได้ 
ส่วนตัวไหนที่มันลึกก็ปล่อยไป ปกติถ้าไม่เอาขึ้นมาก็ไม่มีปัญหา แต่เมื่อเอาขึ้นมาก็
จะท าเรื่องจ าหน่าย เงินที่ได้มาก็เป็นรายได้ของอบต. ยังไม่ได้เอาไปไหนครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา จ าหน่ายเป็นรายได้ของ อบต. 
  ประธานสภา ฯ 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง คือจ าหน่ายเพราะมันผุมันพังแล้ว มันก็มีบางที่ท่ีเขาเอาไปใช้ก็มี โรงเรียนขอไปท า 
ผู้อ านวยการกองช่าง เสาธงก็มีครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา โรงเรียนขอแล้วมีเอกสารไหมครับ บันทึกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 63 คลังแจ้งมาว่า 
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  ประธานสภา ฯ เพ่ิงส่งบันทึกเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 64 มันกี่เดือนแล้วครับ 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง ตอนนั้นผู้ควบคุมงานเขาเขียนบันทึกไว้ ว่าจะจ าหน่ายแต่คลังยังไม่มีเวลาก็เลยว่า 
ผู้อ านวยการกองช่าง จะเอาออกจ าหน่ายพร้อมกับของเก่าท่ีใช้งานไม่ได้ ก็ว่าจะจ าหน่ายพร้อมกัน 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา รอแจ้งจ าหน่าย แล้วผู้ดูแลประปาเขารายงานว่าอยู่ตรงที่ของรองประธานมีอยู่ 5  
  ประธานสภา ฯ ท่อน ที่เหลือนายสิทธิชัยเอาไป ช่างเอาไป เป็นความจริงหรือไม่ครับ 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง จะจ าหน่ายก็คือ ตอนแรกก็คุยกันว่าจะจ าหน่าย ถ้ามีปัญหาก็จะเอากลับคืนมา 
ผู้อ านวยการกองช่าง เขายังไม่ได้ใช้บางส่วน 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา แต่เอาไปแล้ว ใช้ระเบียบข้อไหนถึงได้เอาไปเก็บไว้ที่บ้าน 
  ประธานสภา ฯ 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง ตอนแรกที่เอาขึ้นมา ก็ว่าจะจ าหน่ายออกเป็นของเก่า แล้วมาก าหนดราคาว่าจะ 
ผู้อ านวยการกองช่าง เอาเท่าไหร่ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา มันต้องน ามาเก็บไว้ที่ อบต.ก่อนนะครับ 
  ประธานสภา ฯ 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง ตอนแรกเก็บไว้ที่นั่น พอมีรถผมก็เลยจ้างรถเขา ก็ดูว่ามีอยู่กี่ท่อน ผมขอซื้อไป 
ผู้อ านวยการกองช่าง ก็ยังไม่ได้ท าอะไร แต่ถ้ามีปัญหาผมก็จะเอากลับมา 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา ประมาณ 80 ท่อนนะผอ.กองช่าง 
  ประธานสภา ฯ 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง ตอนนี้ท าเรื่องตั้งคณะกรรมการแล้ว จะจ าหน่ายออก แล้วหาห้างเข้ามาซื้อ 
ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 83 ท่อน ผมก็ไม่แน่ใจ จะอยู่ในบันทึกของผู้ควบคุมงานครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา แต่ไม่ต่ ากว่า 80 ท่อนนะครับ 
  ประธานสภา ฯ 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง ประมาณนั้นครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา ท่านเถวียนยังสงสัยอีกไหม  
  ประธานสภา ฯ 
 

นางเถวียน  ไชยโสดา ไม่มีค่ะ 
  ส.อบต. หมู่ที่ 11 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
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นางสาวสมพร  ทองเดช เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ดิฉันนางสาวสมพร  ทองเดช 
    ส.อบต. หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 อยากสอบถามเรื่องท่อ เพราะว่าตอนนี้กรมทางหลวงได้มาท า

การก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทางจากบ้านข้าวแป้งถึงหน้าวัดชุมชนพัฒนา บ้าน
โพนงาม เขาก็ขุดท่อขึ้นมาเหมือนกัน ท่อเยอะมาก เขาจะขุดและจะท าใหม่ทั้งหมด 
แล้วทีนี้ท่อมันก็วางขวางถนนหนทางท าให้ชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวก บางทีก็
อยู่ตรงซอยทางออกมันก็ออกไม่ได้ เขาก็ว่าจะแทงจ่าย บางคนก็อยากขอบ้าง จะ
เอาไปลงที่นา เราก็ไม่รู้ว่าจะไปขอจากใคร ก็อยากแจ้งกองช่างให้ออกไปดูแลด้วย
นะคะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ท่อที่ขุดขึ้นมาก็อย่าเพิ่งให้เขาเอาไป ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นมาทางนายก 
  ประธานสภา ฯ ก่อนที่จะขอไปใช้ ก็ให้ใช้ในที่สาธารณะนะครับ 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง ขออนุญาตเสริมของหมู่ที่ 8 คือทางหลวงเขามาก่อสร้าง แต่เขาไม่ได้ประมาณการ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ค่าใช้จ่ายในการท าท่อตัวนี้ ผมก็เลยคุยกับผู้ควบคุมงานเขาว่าตัวไหนที่มันยังใช้งาน

ได้ก็ให้ดึงขึ้นมาให้ เพราะเราก็ท าเรื่องซื้อท่อมาเดินให้ใหม่อยู่ เขาก็ว่าจะพยายาม
ช่วย เพราะว่ามันไม่ได้มีในประมาณการ เราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกับเขาอีก อาศัย
รถเขาขุดให้ ตัวไหนใช้ได้ก็เอา ใช้ไม่ได้ก็ต้องถมไป เพราะยังไงก็ต้องเปลี่ยนมาไว้ริม
ถนนตรงขอบสุดเลยครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา ตัวไหนที่เก็บมาได้ก็เอามาเก็บไว้ที่ส านักงานก่อน ส่วนที่จะเอาไปใช้ก็ให้ขอมี 
  ประธานสภา ฯ ลายลักษณ์อักษร มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ไหมครับ 
 

นางสาวสมพร  ทองเดช ขออนุญาตค่ะ อยากสอบถามเรื่องน้ าประปา กรมทางหลวงเขายังไม่ทราบว่าจุด 
    ส.อบต. หมู่ที่ 8 ไหนที่มันมีท่อบ้าง เพราะขุดไปแล้วท าให้ท่อมันแตก และก็แตกทุกวัน ทีนี้ชาวบ้าน

หมู่ที่ 8 เขาก็มีงานบุญจ าเป็นต้องใช้น้ า จะติดต่อผู้ดูแลน้ าประปาก็ไม่ได้ เพราะเขา
ไม่มีโทรศัพท์เลยไม่รู้จะติดต่อทางไหน ก็อยากให้ทางกองช่างออกไปดูแลและ
ติดตามเรื่องน้ าประปาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา น้ าประปาอย่าแตกบ่อยนะครับ  
  ประธานสภา ฯ 
 

นายลอน  อุดทุม ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ อยากสอบถามเรื่องงบซ่อมแซมถนนลูกรัง  
อส.อบต. หมู่ที่ 7 ไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา  ผอ.กองช่าง ประมาณการท าถึงไหนแล้วครับ 
  ประธานสภา ฯ 
 

นายวินิจ  ก้อนแพง ก็ยังรอจังหวะอยู่ เพราะว่าหนังสือท่ีให้ท่านแจ้งเข้ามายังได้ไม่ครบ จะได้รู้ว่า 
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ผู้อ านวยการกองช่าง ต้องลงที่ไหนบ้าง แล้วจะออกส ารวจ ตอนนี้ก็ท างานตามแผนอยู่นะครับ ก็จะ
พยายามออกส ารวจตามที่ท่านได้แจ้งเข้ามา ที่เห็นส่งเข้ามาแล้วมี 4 - 5 หมู่บ้าน  

 

นายถวิล  ช่วยรักษา หมู่ใดที่ยังไม่แจ้งก็ให้รีบแจ้งเข้ามา เพ่ือช่างจะได้ออกไปส ารวจ ต่อไปฝาก 
  ประธานสภา ฯ ผอ.กองช่าง เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ที่ 11 ตรงเส้นทางออกไปบ้านวาใหญ่ 

ตรงหน้าปั๊มน้ ามันเก่า มันมืดตั้งนานแล้ว อีกจุดหนึ่งตรงต้นมะขามที่หันหน้าไป
ต้นมะขามก็ให้ไปย้ายออกมาด้วย และของหมู่ที่ 10 ตรงซอยบ้านนางเตี้ย อีกเรื่อง
หนึ่งที่ท่านเถวียนเคยสอบถามไปแล้วครั้งหนึ่งคืออาสาสมัครบริบาลหรือผู้ดูแล
ผู้สูงอายุเรื่องกระเป๋าพยาบาลและอุปกรณ์ เขาบอกว่าตั้งแต่ท่านเถวียนถามยัง
ไม่ได้เลย ก็ฝากท่านประสานด้วยนะครับ  

 

 
 
นางศิริขวัญ  ใขค า เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  นักวิเคราะห์ ฯ การเตรียมพร้อมส าหรับการออกประชาคมแผน ก าหนดการจะเป็นต้นเดือน

มีนาคม 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม แต่ส าหรับแผนนั้นจะส่งไปตาม
รายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน และที่แจกให้เมื่อเช้าให้
ตรวจสอบว่าชื่อตรงตามที่แจกให้หรือไม่ ซึ่งรายชื่อจะเอามาจากปี 2562 บางราย
อาจจะเสียชีวิตแล้ว ก็คือให้แก้ไขแล้วส่งคืน เพราะว่าเราจะได้ออกประชาคม ถือว่า
การจัดท าประชาคมหรือการจัดท าแผนเป็นปัจจัยหลักของโครงการหรือการจัดท า
ที่ทุกท่านได้พิจารณาในวันนี้ ก็อยากให้เห็นความส าคัญด้วย เราจะออกแผนของปี 
65 และเตรียมจัดท าของปี 66 – 70 คะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตอ่านปิดประกาศ ประกาศ 
  ประธานสภา ฯ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม เรื่อง  ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนงาม สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 สมัยที่ 1  ตามที่ สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนงาม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4  ก าหนดตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖4 เป็นต้นมานั้น บัดนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ได้
ด าเนินการมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  จึงประกาศ
ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
๒๕๖4  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ วันที่  
๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ขอปิดการประชุม  

 

ปิดประชุม   เวลา  15.00  น. 
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   ลงชื่อ จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม  ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ลงชื่อ    ถวิล      ช่วยรักษา     ผู้รับรอง 
              (มานพ  สมบูรณ์พร้อม)                                             (นายถวิล      ช่วยรักษา) 
               เลขานุการสภา อบต.                                       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1

ประจ าปี  2564  ครั้งที่ 2  ลงวันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

 
ลงชื่อ    เถวียน   ไชยโสดา                 ลงชื่อ     สมชาย  สมิตร 

            (นางเถวียน   ไชยโสดา)     (นายสมชาย  สมิตร) 
                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๑          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ 6 
 

 
ลงชื่อ    ค าพันธ์   มุงธิสาร      ลงชื่อ       สมพร   ทองเดช 

           (นางค าพันธ์   มุงธิสาร)     (นางสาวสมพร   ทองเดช) 
       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๒              สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๘ 
 

 

     ลงชื่อ     อุทัย    ศรีสมัย 
             (นายอุทัย    ศรีสมัย) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่9  

 


